
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (๒ ก.ค.๒๕๕๓) หนา  ๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๓ 

วันศุกรท่ี  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๓   เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ  หองประชมุ ๓๕๔๑๒   อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

ผูมาประชุม 
๑. ดร.อาชว  เตาลานนท นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
๒. ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๓. ศ.ดร.ธรรมศกัดิ์  พงศพิชญามาตย ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๔. รศ.เทื้อน  ทองแกว ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๕. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๖. นายศรัณยรักษ  ภัทรพงศ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๗. นายวิชัย  วัฒนพงศ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๘. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย) กรรมการ 
๙. อธิการบดี (รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม) กรรมการ 
๑๐. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ (ผศ.กนก  จุยคําวงศ) กรรมการ 
๑๑. รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
๑๒. นายปฏิคม  ทองจริง ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
๑๓. ผศ.ละเมียด  ควรประสงค ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๔. รศ.ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๕. ผศ.วารินทร  สุภาภรณ ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๖. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย) เลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ (ติดภารกิจ/ไปราชการ) 
๑. ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
๒. ศ.ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๓. รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๔. ศ.ดร.เปยมศักดิ์  เมนะเศวต ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๕. นพ.ววิัฒน  สุรพรสวัสดิ์ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
๖. นายธงชัย  ศรีเบญจโชติ ผูแทนคณาจารย กรรมการ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (๒ ก.ค.๒๕๕๓) หนา  ๒ 

ผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.ไวกณูฑ  ทองอราม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๒. ผศ.ปาริชาติ  หงสเกียรติขจร รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
๓. รศ.ดร.นงนุช  วงษสุวรรณ รองอธิการบดีฝายกิจการพเิศษ 
๔. ผศ.รุจิเรข  ปราชญากุล ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
๕. ผศ.ทัศนัย  ขัตติยวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
๖. นายปราโมช  รวมสุข คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๗. ดร.โชติ  เนืองนันท คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๘. ดร.โกศล  อินทวงศ คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
๙. รศ.ดร.ถาวร  ฉิมเลี้ยง รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๐. ผศ.วิโรจน  อ่ิมเอิบ รักษาการ คณบดีคณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป 
๑๑. วาที่ ร.ต.ผศ.ดร.คมพล  สุวรรณกูฏ ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
๑๒. รศ.นันทนีย  กมลศิริพิชัยพร ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
๑๓. ผศ.จิตติมา  สิงหธรรม  รักษาการ ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 
๑๔. น.ส.อรสา  ออนถาวร  รักษาการ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
๑๕. ผศ.จาํเริญ  คังคะศรี  (แทน) คณบดคีณะนเิทศศาสตร 
๑๖. ผศ.ทิพวรรณ  นิยมวงศ (แทน) คณบดคีณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 
๑๗. นายสกล  กิจจริต  หัวหนางานประชาสัมพันธ 
๑๘. น.ส.นุจรี  อัมพะลพ  พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 
๑๙. น.ส.กาญจนา  เรืองภักดิ ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 
๒๐. น.ส.วรรณี  คํารัตน  พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 
๒๑. น.ส.ศศิรกร  อิศรางกูร ณ อยธุยา ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 
๒๒. น.ส.เบญจวรรณ  ลินจงวัชรกุล ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

วาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหประชมุทราบ 

 ๑.๑ ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจงใหท่ีประชุมทราบ  ดังนี ้

 ๑) การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 เนื่องจาก ดร.สุชาติ  เมืองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดลาออก 
จากตําแหนง   และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบใหเสนอแตงตั้ง  ศ.ดร.เปยมศักดิ์  เมนะเศวต 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (๒ ก.ค.๒๕๕๓) หนา  ๓ 

ดํารงตําแหนงแทน ดร.สุชาติ  เมืองแกว   ซ่ึงบัดนี้ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งให  
ศ.ดร.เปยมศักดิ์  เมนะเศวต  ดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณีแทน ตั้งแตวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๓ 

 ๒) การพบคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจงเรื่องการพบคณาจารย     
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ณ หองประชุมพวงหยก  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
เพื่อรับฟงและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นของคณาจารย  เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.  ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๑.๒ ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  อนุญาตให รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  
อธิการบดี  แจงเรื่องใหท่ีประชุมทราบ  ดังนี้ 

 ๑) การรับรองคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  แจงวาการรับรองคณะและหนวยงาน
เทียบเทาคณะของมหาวิทยาลัย  โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรองแลว  ดังนี้ 
 (๑) คณะนิเทศศาสตร 
 (๒) คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๓) บัณฑิตวิทยาลัย 
 (๔) สํานักบริการวิชาการ 

 ๒) การรับรองปริญญาโดยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  แจงวาการรับรองปริญญาของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  
โดยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาใหการรับรองปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ป) ดังนี้ 
 (๑) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวน ๔ สาขาวิชา  
ไดแก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป  และสาขาวิชาพลศึกษา  
ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ ถึงปการศึกษา ๒๕๕๓ 
 (๒) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๒ สาขาวิชา 
ไดแก  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและสาขาวิชาสังคมศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ ถึงปการศึกษา ๒๕๕๓ 
 คณะกรรมการคุรุสภาใหการรับรองเฉพาะที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง
ของสถาบันเทานั้น 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (๒ ก.ค.๒๕๕๓) หนา  ๔ 

 ๓) งบประมาณป  ๒๕๕๔ 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  แจงใหทราบวา งบประมาณแผนดินป ๒๕๕๔ 
มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรจํานวน ๒๓๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองรอยสามสิบสี่ลานแปดแสนบาทถวน) 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๓  วันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

 ผศ .อุรพงศ   คันธวัลย   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๕/๒๕๕๓  วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓    
(ดังเอกสารประกอบการประชุม) 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๓  โดยไมมีการแกไข 

วาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 

 ๓.๑ สรุปผลการประเมินตนเองสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 รศ.ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก  อนุกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอผลการ
ประเมินตนเองสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 สําหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๕/๒๕๕๓ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓  
มีผูตอบแบบประเมิน  จํานวน  ๑๔  คน  สรุปผลการประเมินตนเองสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ที่มีตอการประชุม  ไดดังนี้ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นตอกระบวนการประชุมโดยรวมในระดับมาก 
( X  = ๒.๓๙) และมีระดับความคิดเห็นตอระบบการประชุมในระดับมากทุกระบบ เรียงตามลําดับ ไดแก 
ระบบกอนการประชุม ( X = ๓.๑๓) ระบบระหวางการประชุม ( X = ๓.๐๔) และระบบหลังการประชุม 
( X = ๒.๗๑)  เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เรียงอันดับตามประเด็นตาง ๆ    

๕ อันดับ  พบวา 
 อันดับ ๑ คือ การสงเอกสารลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 7 วัน ( X  = 3.64) 
 อันดับ ๒ คือ มีเอกสารประกอบวาระการประชุมทุกวาระ ( X  = 3.43) 
 อันดับ ๓ คือ มีการสรุปมติที่ประชุมในแตละวาระถูกตองตรงประเด็นและชัดเจน ( X  = 3.29) 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (๒ ก.ค.๒๕๕๓) หนา  ๕ 

 อันดับ ๔ คือ วาระการประชุมไดผานการกลั่นกรองตามลําดับขั้นตอนกอนเขา
ประชุม  ( X  = 3.07) 
 อันดับ ๕ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยอภิปรายตามประเด็นในวาระและใหขอเสนอแนะ
ในเชิงสรางสรรค ( X  = 3.15) 

 จากการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการประเมิน  ท้ัง  ๓  คร้ัง  พบวา 
๑. รายการที่มีผลการประเมินสูงที่สุด ๓ อันดับแรก คือ มีการสงเอกสารลวงหนา

กอนการประชุมอยางนอย ๗ วัน  มีเอกสารประกอบวาระการประชุมทุกวาระ  มีการสรุปมติที่ประชุม
ในแตละวาระถูกตองตรงประเด็นและชัดเจน 

๒. ผลการประเมินที่มีคาคะแนนลดลง  จากครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ 
คือ วาระการประชุมหลักเปนไปตามแผนการประชุม  เอกสารมีความถูกตองครบถวนชัดเจน  มีรูปแบบ
การนําเสนอ  การชี้แจงแตละวาระมีขั้นตอนและรายละเอียดที่ชัดเจน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยอภิปราย
ตามประเด็นในวาระและใหขอเสนอแนะในเชิงสรางสรรค  ระยะเวลาการประชุมเปนไปตามกําหนด 
และการมีรายงานผลการติดตามในครั้งที่ผานมา 

๓. รายการที่มีผลการประเมินต่ําที่สุด คือ ระยะเวลาการประชุมเปนไปตามกําหนด   
มีผลการประเมินอยูในระดับนอย  ทั้งการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๓ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๓.๒ คูมือและแนวปฏิบัติการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอคูมือและแนวปฏิบัติ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ดังเอกสารแยกเลม) 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย 
และคณะอนุกรรมการไดจัดทําคูมือและแนวปฏิบัติการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัย
ไดมีมติที่ประชุมเห็นชอบและเห็นควรใหปรับปรุงเพื่อนํามาทดลองใช  โดยบัดนี้คณะอนุกรรมการได
ดําเนินการปรับปรุงแกไขและนําเสนอกรอบแนวคิดในการบรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑) หลักการ 
 (๑) การบรรจุวาระการประชุมที่เปนลําดับ ชัดเจน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การประชุมสภามหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๗   
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประชุม 
 (๒) การเตรียมวาระการประชุมลวงหนาทําใหเกิดความสมดุลในระบบการวางแผน 
การบริหารแผนงานของมหาวิทยาลัย 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (๒ ก.ค.๒๕๕๓) หนา  ๖ 

 ๒) วัตถุประสงค 
 (๑) เพื่อกําหนดสัดสวนการจัดวาระและชวงเวลาใหเหมาะสมกับพันธกิจของ   
สภามหาวิทยาลัย 
 (๒) เพื่อจัดลําดับกิจกรรมการประชุมของสภามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับระบบ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 (๓) เพื่อวิเคราะหผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยในดานการวางแผนการประชุม
สภามหาวิทยาลัย 
 (๔) เพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 ๓) สัดสวนการบรรจุวาระการประชุมแตละคร้ัง 
(๑) เร่ืองจากนายกสภามหาวิทยาลัยและการรับรองรายงานการประชุม  ๑  วาระ 
(๒) เร่ืองการติดตามตามงาน/สืบเนื่อง  ๑ - ๒  วาระ 
(๓) เร่ืองเกี่ยวของกับกฎหมาย/ขอบังคับ/ระเบียบ  ๒  วาระ 
(๔) การพัฒนาระบบการเรียนการสอน/การอนุมัติจบ/การบริหาร  ๒  วาระ 
(๕) เฉพาะกิจ  ๒  วาระ 
(๖) แนวคดิ/นโยบาย เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย  ๑  วาระ 

 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
๑. วาระการประชุมทุกเรื่องตองมีเอกสารประกอบ 
๒. ใหกองนโยบายและแผนรวบรวมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตลอดป เพื่อขออนุมัติ

งบประมาณครั้งเดียว 
๓. วาระที่เกี่ยวของกับกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ อาจใหมี ๒ - ๕ วาระในการประชุม 

แตละครั้ง 
๔. ใหนําแผนปฏิบัติการประชุมตลอดป นําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบกรอบแนวคิดในการบรรจุ
วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 มติท่ีประชุม ๑. รับทราบ 
  ๒. เห็นชอบกรอบแนวคิดในการบรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  ๓. เห็นชอบใหดําเนินการตามขอเสนอแนะ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (๒ ก.ค.๒๕๕๓) หนา  ๗ 

 ๓.๓ คณะอนุกรรมการพัฒนาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  หารือใหวาระนี้เปนวาระเพื่อพิจารณา

เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และนําไปพิจารณาหลังวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเปนวาระเพื่อพิจารณาเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ๓.๔ แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี และคณบดี 
 ศ.ดร.ธรรมศักดิ์  พงศพิชญามาตย  ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี  นําเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อการแตงตั้ง  ดังนี้ 
 ๑. ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

(๑) รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก ที่ปรึกษา 
(๒) นพ.วิวัฒน  สุรพรสวัสดิ์ ที่ปรึกษา 
(๓) นายศรัณยรักษ  ภัทรพงศ ที่ปรึกษา 
(๔) รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข ที่ปรึกษา 
(๕) ผศ.กนก  จุยคําวงศ ที่ปรึกษา 
(๖) รศ.ดร.พิชัย  สราญรมย ที่ปรึกษา 

 ๒. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 

(๑) ศ.ดร.ธรรมศักดิ์  พงศพิชญามาตย ประธานกรรมการ 
(๒) รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร รองประธานกรรมการ 
(๓) ดร.อุลิช  ดิษฐปรานีต กรรมการ 
(๔) นายประพันธ  จึงสกุลวัฒนา กรรมการ 
(๕) นายภานุกร  ปตรประกร กรรมการและเลขานุการ 
(๖) ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย ผูชวยเลขานุการ 
(๗) น.ส.อรสา  ออนถาวร ผูชวยเลขานุการ 
(๘) น.ส.ศศิรกร  อิศรางกูร ณ อยธุยา ผูชวยเลขานุการ 
(๙) น.ส.เบญจวรรณ  ลินจงวัชรกุล ผูชวยเลขานุการ 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี 
 มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี 
 ๒. ใหอยู ในตําแหนงเทากับวาระที่ เหลืออยูของผู ซ่ึงตนแทน  
(วันท่ี  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕) 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (๒ ก.ค.๒๕๕๓) หนา  ๘ 

วาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

 ๔.๑ การเปดเผยรายงานการประชุม (ลับ) ของสภามหาวิทยาลัย [ม.๑๘ (๑๕)] 

 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ การเปดเผยขอมูลขาวสารรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย (ลับ) คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๒  วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และครั้งที่พิเศษ/๒๕๕๓    
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓ (ดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผนดินและการบังคับใชกฎหมาย คณะที่ ๒ ไดเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพื่อช้ีแจง
ขอเท็จจริง กรณีนายจรัส  วีสุวรรณ  อุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ แลวนั้น  มหาวิทยาลัยยังไมไดจัดสงขอมูล
ขาวสารเพื่อพิจารณาโดยที่คณะกรรมการมีมติใหมหาวิทยาลัยสงขอมูลขาวสารเพื่อพิจารณา คือ รายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ลับ) คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๒  วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย (ลับ) คร้ังที่ พิเศษ/๒๕๕๓  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓ 
 กรณีนี้ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๓  วันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓       
ไดมีมติท่ีประชุม  เปนดังนี้ 

๑. ไมเปดเผยขอมูล 
๒. ถาคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีคําสั่งใหเปดเผย ใหนําสูการพิจารณา

ของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
๑. สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการเปดเผยขอมูลไดแคไหน 
๒. สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีอํานาจในการสั่งใหเปดเผยขอมลู

ไดแคไหน 
๓. มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยหรือไม 
๔. ถามีการเปดเผยขอมูลแลวจะมีผลกระทบตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอ ๑๕ (๒) ทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรืออาจไมสําเร็จตามวัตถุประสงค 
หรือขอ ๑๕ (๕) เปนการรุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร 

๕. เหตุใดผูรองขอขอมูลจึงไมรองขอจากคณะกรรมการสอบสวนฯ 
๖. ถาเปดเผยขอมูลแลว จะมีผลเสียหายตอผูใดหรือไม 
๗. ถาไมเปดเผยขอมูลมีเหตุผลอยางไร 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 มติท่ีประชุม เห็นควรใหฝายบริหารนําไปตรวจสอบขอกฎหมาย 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (๒ ก.ค.๒๕๕๓) หนา  ๙ 

 ๔.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง
สมทบในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... [ม.๑๘ (๒)] 

  รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงสมทบในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี วาดวย การรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงสมทบในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

 มติท่ีประชุม เห็นควรใหนําเสนอในการประชุมคร้ังตอไป เนื่องจากยังไมรีบดวน 

 ๔.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... [ม.๑๘ (๒)] 

 รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... (ดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 เนื่องดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ใชอยูมีปญหาในการปฏิบัติ เชน ระยะเวลาการแก I ของ
นักศึกษา  การติด W ในรายวิชาเลือกในกรณีนักศึกษาสอบไมผานและลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกอื่นแทน 
ทําใหซํ้าซอนกับการติด W ของนักศึกษาที่ขอยกเลิกวิชาเรียน   ฝายวิชาการจึงเห็นสมควรรางขอบังคับ 
วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) เพื่อปรับปรุงบางขอจาก
ขอบังคับฉบับเดิม  โดย (ราง) ขอบังคับฉบับนี้ผานการพิจารณาจากที่ประชุม  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย  คร้ังที่ ๖/๒๕๕๓  วนัที่ ๒๖ มนีาคม ๒๕๕๓ 
๒. คณะกรรมการฝายกฎหมาย  คร้ังที่ ๕/๒๕๕๓  วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ 

 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
๑. ตรวจสอบการพิมพ 
๒. ขอ ๑๔.๒ แกไขขอความเปน “มีเวลาศึกษาไมต่ํากวา ...”  

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

 มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย 
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 
  ๒. ขอ ๑๔.๒ ขอความวา “มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ...” ใหแกไข
ขอความเปน “มีเวลาศึกษาไมต่ํากวา ...” 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (๒ ก.ค.๒๕๕๓) หนา  ๑๐ 

 ๔.๔ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ... [ม.๑๘ (๒)] 

 รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... (ดังเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
 เนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๙ มีบางขอที่ไมสอดคลองกับแนวปฏิบัติจริง  เชน  การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ
บางเรื่อง  การยืนยันการลงทะเบียนของนักศึกษาดวยระบบออนไลน (Online)  ตลอดจนมหาวิทยาลัย 
ไดดําเนินการปรับปรุงหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๓  ซ่ึงมีจํานวนหนวยกิตลดลงจากเดิม       
ที่กําหนดไวไมนอยกวา ๓๓ หนวยกิต  เปนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต   ฝายวิชาการจึงเห็นสมควร      
รางขอบังคับ วาดวย การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) เพื่อปรับปรุงบางขอจากขอบังคับ
ฉบับเดิม  โดย (ราง) ขอบังคับฉบับนี้ ผานการพิจารณาจากที่ประชุม  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ ๖/๒๕๕๓  วันที่  ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ 
๒. คณะกรรมการฝายกฎหมาย  คร้ังที่ ๕/๒๕๕๓  วันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... 
 มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย 
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ... 
  ๒. มอบอํานาจใหคณบดีปฏิบัติภารกิจแทนอธิการบดี  โดยมี 
ระยะทดลอง ๓ เดือน แลวใหนํากลับมาพิจารณาใหม 

 ๔.๕ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การบริหารศูนยปฏิบัติการ
โรงแรมริมกรีนมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ... [ม.๑๘ (๒)] 

 รศ.ดร.นงนุช  วงษสุวรรณ  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ  นําเสนอ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การบริหารศูนยปฏิบัติการโรงแรมริมกรีนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี พ.ศ. ... (ดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 เนื่องจากศูนยปฏิบัติการโรงแรมริมกรีนมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดมีการปรับปรุง
ตัวอาคารใหม  เพื่อใหการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดย (ราง) ขอบังคับ
ฉบับนี้ผานการพิจารณาจากที่ประชุม  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๖/๒๕๕๓  วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ 
๒. คณะกรรมการฝายกฎหมาย คร้ังที่ ๕/๒๕๕๓  วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (๒ ก.ค.๒๕๕๓) หนา  ๑๑ 

 

 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
๑. ตรวจสอบการพิมพ 
๒. ขอ ๔ (๔) แกไขขอความเปน “ใหบริการดานที่พัก หองประชุม และอาหาร” 
๓. ขอ ๑๒ (๖) ขอความวา งบทดรอง แกไขเปน “งบทดลอง” 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี วาดวย การบริหารศูนยปฏิบัติการโรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ... 

 มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย  
การบริหารศูนยปฏิบัติการโรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ... 
  ๒. ใหแกไข  ดังนี้ 
 ๒.๑ ขอ ๔ (๔) ขอความวา “ใหบริการดานที่พักและอาหาร …”  
ใหแกไขขอความเปน “ใหบริการดานที่พัก หองประชุม และอาหาร … ” 
 ๒.๒ ขอ ๑๒ (๖) ขอความวา “งบทดรอง” แกไขเปน “งบทดลอง” 

 ๔.๖ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี พ.ศ. ... [ม.๑๘ (๒)] 

 วาที่ ร.ต.ผศ.ดร.คมพล  สุวรรณกูฏ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  นําเสนอ 
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ... 
(ดังเอกสารประกอบการประชุม) 

 เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาการวิจัยไดอยางเขมแข็งตอเนื่อง  สามารถนําผลลัพธงานวิจัยไปใชประโยชน  
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสรางองคความรูไดตรงตามความตองการของทองถ่ิน  โดย (ราง) ขอบังคับ
ฉบับนี้ผานการพิจารณาจากที่ประชุม  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๖/๒๕๕๓ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ 
๒. คณะกรรมการฝายกฎหมาย  คร้ังที่ ๕/๒๕๕๓  วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (๒ ก.ค.๒๕๕๓) หนา  ๑๒ 

 
 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 

๑. ขอ ๖ (๔) แกไขขอความเปน “รอยละ ๑๐.๐ ของงบดําเนินงาน” 
๒. ขอ ๘.๑ เพิ่มขอความวา “ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน ๑ คน” 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี วาดวย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ... 

 มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย 
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ... 
  ๒. ใหแกไข  ดังนี้ 
 ๒.๑ ขอ ๖ (๔) ขอความวา “...รอยละ ๑๐.๐ ของงบประมาณ
โครงการ…”  ใหแกไขขอความเปน “...รอยละ ๑๐.๐ ของงบดําเนินงาน” 
 ๒.๒ ขอ ๘.๑ เพิ่มขอความวา “ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  จํานวน  ๑  คน” 

 ๔.๗ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย  การเบิกจายคาใชบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี พ.ศ. ... [ม.๑๘ (๒)] 

 ผศ .ไวกูณฑ  ทองอราม   รองอธิการบดีฝายบริหาร   นําเสนอ(ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเบิกจายคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ พ.ศ. ... (ดังเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

 ปจจุบันโทรศัพทเคลื่อนที่เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งสําหรับการติดตอส่ือสารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนมากมีโทรศัพทเคลื่อนที่เปนของตนเอง   เพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการ
และเปนการประหยัดงบประมาณในการจัดหาโทรศัพทเคลื่อนที่ใหผูบริหาร    มหาวิทยาลัยจึงเห็นควร
ใหรางระเบียบนี้ขึ้นเพื่อใหผูบริหารสามารถเบิกคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ไดตามหมายเลขโทรศพัท
ของตนเอง  โดย (ราง) ขอบังคับฉบับนี้ผานการพิจารณาจากที่ประชุม  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ 
๒. คณะกรรมการฝายกฎหมาย คร้ังที่ ๘/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (๒ ก.ค.๒๕๕๓) หนา  ๑๓ 

 
 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ควรแกไขคําจํากัดความ “คณบดี” ใหตรงกับระเบียบ/ขอบังคับอื่นที่ผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการฝายกฎหมาย 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี วาดวย การเบิกจายคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ พ.ศ. ... 

 มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย  
การเบิกจายคาใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี พ.ศ. ... 
  ๒. ใหแกไขคําจํากัดความ “คณบดี” เปนขอความวา “คณบดี 
หมายความวา คณบดีหรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ และใหหมายความรวมถึงผูบริหารหนวยงานภายในที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นท่ีเรียกวา
คณบดี” 

 ๔.๘ แตงตั้งกรรมการสภาวิชาการคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(โครงการจัดตั้ง)  [ม.๑๘ (๑๔)] 

 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ แตงตั้งกรรมการสภาวิชาการคณะวิทยาการ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนคณะที่จัดตั้งขึ้นใหม   
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ ๘/๒๕๕๒  วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒  เพื่อใหการดําเนินงาน
ดานวิชาการของคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการจัดตั้ง)  ดําเนินไปดวย
ความเรียบรอยและถูกตอง  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) และมาตรา ๒๐  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแตงตั้ง
กรรมการสภาวิชาการประจําคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการจัดตั้ง) 
ดังนี้ 
 ๑. นายจิระศักดิ์  สุวรรณโณ  ดํารงตําแหนง  กรรมการสภาวิชาการจากบุคคลภายนอก 
 ๒. ผศ.บุญเรือน  พฤกษศศิธร  ดํารงตําแหนง  กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือ
คณาจารยประจํา 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (๒ ก.ค.๒๕๕๓) หนา  ๑๔ 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแตงตั้ง นายจิระศักดิ์  สุวรรณโณ  
และ ผศ.บุญเรือน  พฤกษศศิธร  เปนกรรมการสภาวิชาการประจําคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการจัดตั้ง) 

 มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบ 
  ๒. แตงตั้ง นายจิระศักดิ์  สุวรรณโณ  และ ผศ.บุญเรือน  พฤกษศศิธร 
เปนกรรมการสภาวิชาการประจําคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการจัดตัง้) 
ตั้งแตวันท่ี  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

 ๔.๙ แตงตั้งกรรมการสภาวิชาการคณะนิเทศศาสตร (โครงการจัดตั้ง)  [ม.๑๘ (๑๔)] 

 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ แตงตั้งกรรมการสภาวิชาการคณะนิเทศศาสตร 
(ดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะนิเทศศาสตรเปนคณะที่จัดตั้งใหมตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๙/๒๕๕๒  
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒  เพื่อใหการดําเนินงานดานวิชาการของคณะนิเทศศาสตร (โครงการจัดตั้ง) 
ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและถูกตอง  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) และมาตรา ๒๐ 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยจึงเสนอ
แตงตั้งกรรมการสภาวิชาการประจําคณะนิเทศศาสตร (โครงการจัดตั้ง) ดังนี้ 
 ๑. รศ.ดร.กาญจนา  แกวเทพ  ดํารงตําแหนง กรรมการสภาวิชาการจากบุคลากรภายนอก 
 ๒. ผศ.จําเริญ  คังคะศรี  ดํารงตําแหนง กรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือ
คณาจารยประจํา 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแตงตั้ง รศ.ดร.กาญจนา  แกวเทพ  
และ ผศ.จําเริญ  คังคะศรี  เปนกรรมการสภาวิชาการประจําคณะนิเทศศาสตร (โครงการจัดตั้ง) 
 มตท่ีิประชุม ๑. เห็นชอบ 
  ๒. แตงตั้ง รศ.ดร.กาญจนา  แกวเทพ และ ผศ.จําเริญ  คังคะศรี  
เปนกรรมการสภาวิชาการประจําคณะนิเทศศาสตร (โครงการจัดตั้ง) ตั้งแตวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 ๔.๑๐ เข็มศักดิเดชน  [ม.๑๘ (๑๕)] 

 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ เร่ืองเข็มศักดิเดชน (ดังเอกสารประกอบ 
การประชุม) 
 ตรา “ศักดิเดชน” เปนตราประจําพระองคของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  
รัชกาลที่ ๗  ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชเปนสัญลักษณ



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (๒ ก.ค.๒๕๕๓) หนา  ๑๕ 

ประจําวิทยาลัยครูจันทบุรี   ตอมาเมื่อวิทยาลัยครูจันทบุรีไดพัฒนาเปนสถาบันราชภัฏ  พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  รัชกาลที่ ๙  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ พระราชทานตราสัญลักษณประจํา
พระองคเปนตราสัญลักษณของสถาบันราชภัฏ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๘ เปนตนมา  มหาวิทยาลัยเห็นวา
ตราศักดิเดชนที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗  มีความสําคัญตอ
มหาวิทยาลัยอยางมาก  จึงเห็นควรใหมีเข็มศักดิเดชนประดับเครื่องแตงกายของบุคลากร  เพื่อแสดง
ความรักและเทิดทูนพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ ๗  มหาวิทยาลัย
จึงไดดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและรูปแบบของ “เข็มศักดิเดชน” โดยผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ ๘/๒๕๕๓  วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓  ซ่ึงมีมติเห็นชอบ
รูปแบบเข็มศักดิเดชน แบบที่ ๒  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ใหมีการจัดทําคูมือการใชเข็มศักดิเดชน 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบเข็มศักดิเดชน 

 มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบใหใชเข็มศักดิเดชนประดับเครื่องแตงกายของบุคลากร 
เพื่อแสดงความรักและเทิดทูนพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๗ 
  ๒. จัดทําคูมือการใชเข็มศักดิเดชน 

 ๔.๑๑ การขอปดหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๓ [ม.๑๘ (๗)] 

 รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอ การขอปดหลักสูตร     
ปการศึกษา ๒๕๕๓ (ดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 ตามที่มหาวิทยาลัยไดพิจารณาหลักสูตรที่ไมไดเปดรับนักศึกษาและไมมีนักศึกษา
ตกคางอยู   เพื่อใหการดําเนินการขอปดหลักสูตรกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)     
ผลการสํารวจจากคณะตาง ๆ ปรากฏวา มีจํานวน  ๔  หลักสูตร  ๕  สาขาวิชา 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (๒ ปตอเนื่อง) จํานวน ๑ สาขาวิชา  
ไดแก  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
 ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (๒ ปตอเนื่อง) จํานวน ๒ สาขาวิชา  
ไดแก  สาขาวิชาพืชศาสตรและสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (๒ ปตอเนื่อง) จํานวน ๑ สาขาวิชา  
ไดแก  สาขาวิชาสุขศึกษา 
 ๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ๔ ป  จํานวน ๑ สาขาวิชา  ไดแก  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (๒ ก.ค.๒๕๕๓) หนา  ๑๖ 

 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปดหลักสูตรปการศึกษา๒๕๕๓ 

 มติท่ีประชุม อนุมัติการปดหลักสูตรปการศึกษา ๒๕๕๓  จํานวน  ๔  หลักสูตร  
๕  สาขาวชิา  คือ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (๒ ปตอเนื่อง)  

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
 ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (๒ ปตอเนื่อง)  

สาขาวิชาพืชศาสตรและสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ ระดับปริญญาตรี (๒ ปตอเนื่อง)  

สาขาวิชาสุขศึกษา  
 ๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ ระดับปริญญาตรี ๔ ป  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 

 ๔.๑๒ ขออนุมัติงบประมาณจางติดตั้งระบบเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัยจากงบประมาณ
รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  [ม.๑๘ (๑๑)] 

 นายปฏิคม  ทองจริง  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นําเสนอ ขออนุมัติงบประมาณจางติดตั้งระบบเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัยจากงบประมาณรายจาย
จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ดังเอกสารประกอบการประชุม) 

 ระบบเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัยในปจจุบันยังไมครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณ
มหาวิทยาลัย   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงไดทําโครงการติดตั้งระบบเครือขายไรสาย 
คร้ังที่ ๒ เพื่อใหระบบเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัยครอบคลุมพื้นที่ตาง ๆ ที่มีการใชงานคอมพิวเตอร  
โดยไดดําเนินการสํารวจการติดตั้งระบบเครือขายไรสายเพิ่มเติมใหครอบคลุมทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย  
พบวา จะตองมีจุดกระจายสัญญาณเครือขายไรสายเพิ่มขึ้นอยางนอย ๕๐ จุด  จึงสามารถครอบคลุมการใชงาน 
เครือขายคอมพิวเตอรภายในมหาวิทยาลัยได  โดยตองใชงบประมาณหมวดครุภัณฑ จํานวนเงิน 
๓,๘๒๙,๐๐๐ บาท (สามลานแปดแสนสองหมื่นเกาพันบาทถวน)  ซ่ึงโครงการนี้ไดผานความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ ๗/๒๕๕๓  วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ 

 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ฝายบริหารควรมีการวางแผนของงบประมาณทั้งปเพื่อเสนอขอพิจารณาครั้งเดียว 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (๒ ก.ค.๒๕๕๓) หนา 
๑๗ 

 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณจางติดตั้งระบบ
เครือขายไรสายจากงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  จํานวน ๓,๘๒๙,๐๐๐ บาท  
(สามลานแปดแสนสองหมื่นเกาพันบาทถวน) 

 มติท่ีประชุม อนุมัติงบประมาณจางติดตั้งระบบเครือขายไรสายจากงบประมาณรายจาย
จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย จํานวน ๓,๘๒๙,๐๐๐ บาท (สามลานแปดแสนสองหมื่นเกาพันบาทถวน) 

 ๔.๑๓ (ราง) นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี [ม.๑๘ (๑)] 
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ (ราง) นโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (ดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 การกํากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยตามหลักสากลจะเปนการดําเนินการโดยผาน
สภามหาวิทยาลัย   ซ่ึงมีบทบาทการกําหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ  เพื่อใหฝายบริหารและ
คณาจารยมีการดําเนินการตามนโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  รายงานระบบการทํางานที่ดีและมีระบบการตรวจสอบการทํางานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  และตามตัวช้ีวัดที่ ๑๒.๑ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  กําหนดระดับคุณภาพของการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ (ราง) นโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการ 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียด 

 ๔.๑๔ การเปดขยายชั้นเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  [ม.๑๘ (๑๗)] 

 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขอถอนเรื่องการเปดขยายช้ันเรียน
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖ ในปการศึกษา ๒๕๕๔  
เนื่องจาก ผศ.อํานวย  บุญศรี  คณบดีคณะครุศาสตร  ผูนําเสนอวาระนี้ไมไดเขารวมประชุม 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหถอนวาระนี้ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (๒ ก.ค.๒๕๕๓) หนา  ๑๘ 

วาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 ๕.๑ คําใหการแกคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคําฟองและคําใหการเพิ่มเติม 

 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอคําใหการแกคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคําฟอง
และคําใหการเพิ่มเติม (ดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 ตามที่มหาวิทยาลัยไดสงคําชี้แจงประกอบทําคําใหการแกคํารองขอแกไขเพิ่มเติม    
คําฟองและคําใหการเพิ่มเติมในคดีของศาลปกครองระยอง  คดีหมายเลขดํา ที่ ๑๘๓/๒๕๕๒  ระหวาง 
นายจรัส  วีสุวรรณ  ผูฟองคดี  และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ผูถูกฟองคดี  ไปยังสํานักงาน
คดีปกครองระยอง  เพื่อขอใหพนักงานอัยการผูรับมอบอํานาจจัดทําคําใหการแกคํารองขอแกไขเพิ่มเติม
คําฟองและคําใหการเพิ่มเติมนั้น   บัดนี้ พนักงานอัยการผูรับมอบอํานาจไดทําคําใหการแกคํารองขอแกไข
เพิ่มเติมคําฟองและคําใหการเพิ่มเติมอื่นตอศาลแลว 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบคําใหการแกคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคําฟอง
และคําใหการเพิ่มเติม 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๕.๒ รายงานโครงการศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและเนติบัณฑิตยสภา 

 รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอ รายงานโครงการศึกษา 
ดูงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและเนติบัณฑิตยสภา ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ (ดังเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
 ตามที่นักศึกษาคณะนิติศาสตรไดรองเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย เร่ือง การแกไขขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ในกรณีที่ไดผลการเรียน I ในการประเมินผลนักศึกษาที่สอบตกในรายวิชาเฉพาะดาน  
เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรอื่น  นายกสภามหาวิทยาลัยไดมารับฟงปญหาของนักศึกษา
คณะนิติศาสตร เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ และไดเสนอใหมหาวิทยาลัยนําคณาจารยและนักศึกษา
ไปศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและเนติบัณฑิตยสภาหรือหนวยงานอื่น   มหาวิทยาลัยโดย 
รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  พรอมบุคลากรสังกัดกองบริการการศึกษาและ
ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร  ไดไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและเนติบัณฑิตยสภา 
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบผลการศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และเนติบัณฑิตยสภา 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (๒ ก.ค.๒๕๕๓) หนา  ๑๙ 

 
 ๕.๓ ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอเรื่องซักซอมความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (ดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงปรากฏในปจจุบันวา มีสถาบันอุดมศึกษาบางแหงทั้งของรัฐและเอกชนไดเปด
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบางหลักสูตร  โดยการจางเหมาบริษัทเอกชนหรือ
นักวิชาการอิสระใหดําเนินการ  ถือวาเปนการจัดการศึกษาที่ไมชอบดวยกฎหมาย  เนื่องจากไมมีกฎหมาย
ใหอํานาจแกสถาบันอุดมศึกษา หากสถาบันใดดําเนินการอยูใหยุติทันทีและแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาทราบภายใน ๙๐ วัน  สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไมมีการดําเนินการเรื่องดังกลาว 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมทราบ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๕.๔ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข (ก.อ.ร.) 

 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกข (ก.อ.ร.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  (ดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 ดวย ผศ.ณรงค  โพธ์ิสามตน  กรรมการอุทธรณและรองทุกข  ไดรับการแตงตั้งให 
ดํารงตําแหนงรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จึงถือวาหมดคุณสมบัติของการเปนกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขของมหาวิทยาลัย ขอ (๔) แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง หลักเกณฑและ
วิธีการเลือกตั้งใหไดมาซึ่งผูแทนขาราชการในมหาวิทยาลัยเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข (ก.อ.ร.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ฉบับลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒   
ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเลือกตั้งทดแทนตําแหนงที่วางลงตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งใหไดมาซึ่งผูแทนขาราชการในมหาวิทยาลัยเพื่อดํารงตําแหนง       
ในคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข (ก.อ.ร.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ฉบับลงวันที่      
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓  และปรากฏผูไดรับการคัดเลือก คือ ผศ.โอภาศ  อินทรวงษ 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมทราบ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (๒ ก.ค.๒๕๕๓) หนา  ๒๐ 

 
 ๕.๕ ผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ผศ.ปาริชาติ  หงสเกียรติขจร  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  นําเสนอ        
ผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
(ดังเอกสารแยกเลม) 
 เนื่องจากแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  เปนแผนหนึ่งของการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ 
และ ๑.๒ องคประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ  ซ่ึงมีความจําเปน 
ตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อเปนหลักฐาน    
ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ซ่ึงบัญญัติใหสวนราชการตองบริหารราชการ
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตอภารกิจของมหาวิทยาลัย  โดยสรุปผล
การปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ดังนี้ 

๑. จํานวนโครงการ ๗ โครงการ 
๒. จํานวนตัวช้ีวัด ๒๕ ตัวช้ีวดั 
 • จํานวนตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมาย ๑๙ ตัวช้ีวดั 
 • จํานวนตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุเปาหมาย ๕ ตัวช้ีวดั 

 • จํานวนตัวช้ีวัดที่รอขอมูล (การประเมินภายนอก) ๑ ตัวช้ีวดั 
คิดเปนรอยละของตัวช้ีวัดทีบ่รรลุเปาหมาย  ๗๙.๑๗  ของตัวช้ีวดัทั้งหมด 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ การปรับวุฒิการศึกษาและอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 
กรณี น.ส.ทัศนียวรรณ  ฉันทพิริยกุล 

 ผศ.ไวกูณฑ  ทองอราม  รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอ การปรับวุฒิการศึกษา
และอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) กรณี น.ส.ทัศนียวรรณ  ฉันทพิริยกุล       
(ดังเอกสารประกอบการประชุม) 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (๒ ก.ค.๒๕๕๓) หนา  ๒๑ 

 
 น.ส.ทัศนียวรรณ  ฉันทพิริยกุล  พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตําแหนง
อาจารย  สังกัดคณะนิติศาสตร  บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  ดวยวุฒิปริญญาตรี      
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ ๒๒๓๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙         
ศึกษาตอในระดับปริญญาโท  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  โดยไมไดขออนุญาตลาศึกษาตอ       
และขณะนี้จบการศึกษาแลว  จึงขออนุญาตปรับวุฒิการศึกษาและอัตราเงินเดือน ซ่ึงประเด็นนี้ผานการ
พิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คร้ังที่ ๓/๒๕๕๓  
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓  โดยที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหปรับวุฒิและปรับเงินเดือนได  ตั้งแตวันที่
เสนอเรื่องถึงมหาวิทยาลัย (วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๓) 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบใหปรับวุฒิการศึกษาและอัตราเงินเดือน 
ของ น.ส.ทัศนียวรรณ  ฉันทพิริยกุล 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยใหปรับวุฒิการศึกษาของ น.ส.ทัศนียวรรณ  ฉันทพิริยกุล  
เปนวุฒิปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  และใหไดรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิตั้งแตวันท่ี         
๘ เมษายน ๒๕๕๓ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๐๐  น. 
 

 
(ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย) 

รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึกการประชุม 




